
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี 2562 

ครั้งที่  1 
วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  09.3๐  น. 
 

ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปี 2561  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  - ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมการการ

เลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
สมาชิกสภาให้ไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้
บุคคลมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ย่อมถูกำหนดย่อมถูกกำจัดจัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรณีที่ได้มีการ
สอบถามเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ งในการหา
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือประธานสภาสภา
ท้องถิ่นเข้าร่วมช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนผู้สมัครในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง จะสามารถกระทำได้ได้หรือไม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและตอบข้อสอบถาม
แล้วปรากฏว่าสามารถกระทำได ้

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 วันที่ 

19 พฤศจิกายน ๒๕61 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา

พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61 ด้วยมติ ๑1 ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออก
เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖2 
 - การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 
 - ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖2 
 - วันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี 2563 
 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวถึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๒๔ 
ได้กำหนดให้สำหรับเทศบาลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีกำหนดไม่เกินสามวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

/ประกอบ... 
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ประกอบกับข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ 
สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะกำหนด
กี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอว่าจะกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีในปีนี้แต่
ละสมัยว่าจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยจะมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปี ๒๕๖2 และมีกำหนดกี่วัน เชิญครับ 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖2 ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 สมัยที ่1  เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 สมัยที ่2  เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖2  
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 สมัยที ่3 เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2  
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 สมัยที ่4 เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖2 
 โดยให้มีกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมแต่ละสมัย ๓๐ วัน และเสนอให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรก ของปี 2563 ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 โดยให้มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติ
เห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปี 2652 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2563 และ
มีกำหนดระยะเวลาตามที่ นายประเสริฐ  ตลับเงิน เป็นผู้เสนอ ด้วยมติ 11 ต่อ เสียง ประธานงดออก
เสียง 

 

๓.๒  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ประจำปี 2562 
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวถึงการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมส ภาฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
กำหนดให้ สภาฯ มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ 
ได้ตามข้อ ๑๐๓ โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการดังกล่าว     
และตามข้อ ๑๐๗ ได้กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ให้เลือกคณะกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกคณะกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี  
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จำนวนกี่คนก่อน เชิญครับ 

นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2562 จำนวน ๓ คน  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติ

เห็นชอบต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำปี 2562 จำนวน 
3 คน หรือไม่ 

/มติ... 
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มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 

2562 จำนวน 3 คน ตามที่ นายประมวล  เกิดคำ เสนอด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออก
เสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบจำนวน ๓ คน  

 

  กรรมการฯ คนที่ ๑ 
นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายชัยชนะ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) กลางสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ และ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีก ประธานสภาฯ จึงได้
ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการฯ คน
ที่ 1 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายประเสริฐ  ตลับเงิน เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ด้วย
มติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

  กรรมการฯ คนที่ ๒ 
นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - เสนอ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายประมวล   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) เกิดคำ สมาชิกสภาฯ เขต 1 และ นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีก ประธานสภาฯ จึงได้
ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการฯ คนที่ 
2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายบุญแสง  พรนิคม เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ด้วย
มติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

กรรมการฯ คนท ี3 
นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - เสนอ นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายประเสริฐ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ตลับเงิน สมาชิกสภาฯ เขต 1 และ นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีก ประธานสภาฯ จึงได้
ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นางสุภาษี  คำเบ้าเมือง สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นกรรมการฯ คน
ที่ 3 หรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ด้วย
มติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - เมื่อได้มีคณะกรรมการครบ 3 ท่านแล้ว ให้กรรมการไปประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการ และเลขานุการฯ กันเอง เพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำ
ประจำปี 2562 ในการประชุมสภาฯ แต่ละครั้งทุกสมัยประชุมฯ 

 

3.3  การพิจารณาร่างเทศบญัญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
/เรื่อง... 
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เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 และเทศบัญญัติ เรื่อง
ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 เพ่ือบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ในสมัยประชุมนี้ เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือพิจารณา สำหรับการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้นที่ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และเมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว ก็จะได้
พิจารณาตามวาระต่อไป คือ วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่าง โดยจะให้ที่ประชุมได้
อภิปรายพอสมควร แล้วจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ
เรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ โดยจะให้ที่ประชุมปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น วาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่า
จะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ โดยจะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร เนื่องจากไม่ใช่เป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณหรือเกี่ยวกับงบประมาณ เพราะ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ประธานสภาฯ จึงได้นำ
ปรึกษาต่อที่ประชุมว่าจะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมปรึกษาเป็น
เวลาพอสมควร ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว และให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาฯ โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงด
ออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ก่อนที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นั้น ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดได้แถลงรายละเอียดงบประมาณประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี   - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ทางด้านการ
สาธารณสุขโดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการได้ ๒ ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 ให้อำนาจแก่สภาท้องถิ่นสามารถ
ออกเทศบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ  ได้แก่ ๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  ๒) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ๓) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ๔) ตลาด  ๕) 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ๖) การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่ง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีผลบังคับแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นทุกคน ส่วนที่ ๒ ให้อำนาจ
แก่หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) สามารถออกคำสั่งแก่บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น 
เพ่ือกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ หรือหยุดดำเนินกิจการ หรือให้พักการใช้
ใบอนุญาต หรือให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ อย่างไรก็ดี ดังคำกล่าวที่ว่า “การป้องกันดีกว่าการแก้ไข” 
ฉะนั้น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมจะมีประสิทธิภาพกว่าการออก
คำสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว 

เนื่องจาก เทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมิได้มีการตราเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการควบคุมสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด เพ่ือใช้บังคับแก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดแต่อย่างใด ซึ่งในการนี้ ได้มีกฎกระทรวง
เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และได้มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 แล้ว ซึ่งสามารถใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างเทศ
บัญญัติท้องถิ่นได้ โดยที่การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการ 

/ดำเนินการ... 
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ดำเนินกิจการตลาด ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการ หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ดำเนินกิจการ หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ ดังนั้น จึง
เห็นสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาดเกี่ยวกับการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร และเทศบัญญัติการควบคุมตลาด ใช้บังคับแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันต่อไป 

ซึ่งในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาใน
สมัยประชุมนี้แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้โปรดพิจารณา ต่อไป 

3.3.1 การพิจารณารา่งเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ 
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 วาระท่ี ๑ (ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง) 

ประธานสภาฯ  - สำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนั้นได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน
พร้อมหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมแล้ว ซึ่งทุกท่านได้พิจารณาทำความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น 
ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่หนึ่งขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือ
ประสงค์จะอภิปราย ก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างหรือไม่  

 

ที่ประชุม  - ได้ร่วมปรึกษาในหลักการแห่งร่างเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมตใิห้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ ประธานงดออกเสียง 
 

๓.3.๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ 
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 (การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
แห่งร่างฯ) 

ประธานสภาฯ  - เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้มีการพิจารณาการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว สำหรับการ
พิจารณาในในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน จึงขอให้ที่ประชุมเสนอในการขอแปรญัตติ   

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้เสนอขอแปรญัตติและปรึกษาในร่างเทศบัญญัติเป็นเวลาพอสมควร ไม่มีผู้ใด
เสนอเพ่ือขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอมติต่อที่ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม โดยมิได้แก้ไขแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ 
ประธานงดออกเสียง 

 

3.3.3 การพิจารณารา่งเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ 
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562วาระที่ ๓ (ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่) 

ประธานสภาฯ  - การพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร โดยในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม ่ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในตราเป็นเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออก
เสียง 

/3.4 การพิจารณา... 
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    3.4  การพิจารณาร่างเทศบญัญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  -  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 และเทศบัญญัติ เรื่อง
ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 เพ่ือบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ในสมัยประชุมนี้ เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือพิจารณา ตามที่นำเรียน
ในเบื้องต้น ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วทั้งสองเรื่องแล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัติทั้ง
สองเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ทางด้านการสาธารณสุขโดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการ
ต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประธานสภาฯ จึงได้นำปรึกษาต่อที่ประชุมว่าจะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
เนื่องจากไม่ใช่เป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณหรือเกี่ยวกับงบประมาณแต่อย่างใด โดยที่ประชุมสภาฯ 
ได้ร่วมปรึกษาเป็นเวลาพอสมควร ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว และให้ที่ประชุมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วยมติ 
11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

3.4.1 การพิจารณารา่งเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 วาระท่ี ๑ 
(ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง) 

ประธานสภาฯ  - สำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนั้นก็ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน
พร้อมหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมแล้ว ซึ่งทุกท่านได้พิจารณาทำความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น 
ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่หนึ่งขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือ
ประสงค์จะอภิปราย ก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างหรือไม่  

 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้นำหารือในกรณีที่ชาวบ้านได้นำสินค้ามาวางขาย เช่น ตามตลาดประชารัฐที่มีอยู่ตาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) หมู่บ้านบางหมู่บ้าน ต้องมาขออนุญาตจากเทศบาลหรือไม่ 
 

นายอดุล  สนไธสง  - ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ว่า ในการจัดทำเทศบัญญัตินั้นจะต้องมบีันทึก 
     (นิติกร) หลักการและเหตุผลประกอบร่าง ซึ่งก็จะมีหลักการอยู่หลักการ คือ เพ่ือให้มี เพ่ือแก้ไข เพ่ือปรับปรุง 

และเพ่ือยกเลิก ในกรณีนี้เทศบาลตำบลโนนสะอาดยังไม่เคยตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมตลาด
แต่อย่างใด ดังนั้นหลักการในการตราเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวก็เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ใน
เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หากไม่มี
การตราเทศบัญญัติกังกล่าวแล้วก็จะไม่มีอำนาจในการอนุญาต หรือควบคุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ตลาด หรือการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสะอาดเองก็ยังไม่เคยมี
การจัดตั้งตลาด ซึ่งต่อไปในอนาคตหากบุคคลใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นขออนุญาตตามแบบ
ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติฯ  

  ในกรณีที่หารือว่า หากมีประชาชนได้นำสินค้ามาขายตามตลาดประชารัฐภายในหมู่บ้านนั้น 
ในกรณีนี้ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ขอจัดตั้งตลาด ในกรณีดังกล่าวอำเภอผู้จัดตั้งตลาด หากผู้ใดประสงค์จะ
นำสินค้ามาขายในตลาดก็ต้องแจ้งต่ออำเภอ ซึ่งก็จะมีการควบคุมหรือกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้จัดตั้ง 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเองก็มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้ โดยในร่างเทศบัญญัตินี้ ได้กำหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 28 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้จัดตั้ง
ตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนหากมีการการเปลี่ยนแปลง ขยาย 
หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัด 

/แล้ว.... 
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แล้ว ก็จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย แต่ข้อความนี้มิให้ใช้
บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดตามอำนาจ
หน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่ง
เทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย 
 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือประสงค์จะอภิปราย 
ก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ประธานสภาฯ 
จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมตใิห้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ ประธานงดออกเสียง 
 

๓.4.๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 วาระท่ี 
2 (การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ) 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้มีการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ โดยให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
ในการขอแปรญัตติและปรึกษาในร่างเทศบัญญัติเป็นเวลาพอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ือขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด จึงขอมติต่อที่ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม โดยมิได้แก้ไขแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ 
ประธานงดออกเสียง 

 

3.4.3 การพิจารณารา่งเทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562 วาระท่ี ๓  
(ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่) 

ประธานสภาฯ  - ได้อธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาวาระที่สามว่า จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลง
มติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร โดยในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาได้ลงมติว่าจะให้
ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในตราเป็นเทศบัญญัติฯ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออก
เสียง 

 

    3.5  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ในสมัยประชุมนี้ เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือพิจารณาอนุมติ เนื่องจาก 
ในการการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และก่อนที่
สภาจะได้ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอให้ท่านนายกได้แถลงหรือชี้แจงรายละเอียดสำหรับการขอโอน
งบประมาณในคราวนี้ เชิญครับ 

 

นายกเทศมนตรี  - ได้แถลงและชี้แจงเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณ ดั้งนี้ 
ตามที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยกองช่าง ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

/รายจ่าย... 
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รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
แล้วเห็นว่ารายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย เพ่ือ
ดำเนินการและบรรเทาความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 

โอนมาเพื่อตั้งจ่ายใหม่ 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ตั้งไว้              0  บาท  งบประมาณก่อนโอน          0  บาท  
โอนเพิ่ม  80,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  80,000  บาท 
รวมโอนเพ่ิม  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

โอนลด  
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าระวางรถบรรทุก 
ตั้งไว้ 10,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน 10,000  บาท 
โอนลด  10,000  บาท  งบประมาณหลังโอน     0  บาท 
 

    โอนลด 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   ค่าไฟฟ้าและวิทยุ 
ตั้งไว้  180,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน 152,587  บาท 
โอนลด  60,000  บาท      งบประมาณหลังโอน    92,587  บาท 

 

    ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตั้งไว้ 20,000  บาท      งบประมาณก่อนโอน     19,000  บาท 
โอนลด   5,000  บาท      งบประมาณหลังโอน      14,000  บาท 

 

    ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

ตั้งไว้ 10,000  บาท      งบประมาณก่อนโอน 10,000  บาท 
โอนลด   5,000  บาท      งบประมาณหลังโอน   5,000  บาท 

     รวมโอนลด ทั้งสิ้น  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามความใน 
หมวด 4 ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามรายละเอียดที่นำเสนอแล้วในเบื้องต้น จึงเรียน
เสนอมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นต่อ

ที่ประชุมสภาฯ 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้อภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงาน ทำไมไม ่
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) กำหนดไว้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในสำนักงานพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องโอนงบประมาณ 

เพ่ือดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเห็นว่างบประมาณที่ได้มีการตั้งไว้แล้วในแต่ละเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้อยู่
แล้ว จึงไม่สมควรที่จะโอนงบประมาณมาเพ่ือดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - แสดงความคิดเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ทำไมไม่มีการวางแผนงานขอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เสนอมาพร้อมกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือที่จะได้ดำเนินการไปพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งก็

เห็นว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ก็มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้ หากจะโอนงบประมาณในส่วนอ่ืน
มาดำเนินการในส่วนนี้ แล้วงบประมาณในส่วนที่ได้โอนมาจะเหลืองบประมาณเพียงพอในการ
ดำเนินการในส่วนที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือดำเนินการหรือไม่ จึงเห็นว่าไม่เห็นสมควรให้มีการโอน
งบประมาณ เพ่ือดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ได้ชี้แจงว่าในการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณนั้น ได้มีการพิจารณาจากสถิติจากปี 
(ผอ.กองคลัง) ก่อนแล้ว เห็นว่างบประมาณในส่วนที่โอนมามีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย และพิจารณาใน

บางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็สามารถโอนมาจ่ายเพื่อดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน 
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้ชี้แจงว่าได้เคยออกแบบและประมาณราคาไปแล้ว แต่ก็ถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้ออก  
(ผอ.กองช่าง)  เพราะในขณะที่ได้ดำเนินการเสนอโครงการเพ่ือตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี 2562 นั้น เนื่องจากเห็นว่าสมควรต้องดำเนินการโครงการเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และเมื่อได้มีการดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซึ่งก็ได้กำหนดให้มีการวางท่อระบายน้ำไว้แล้วในสองจุด แต่เนื่องจาก
บริเวณโดยรอบด้านหลังสำนักงานมีพ้ืนที่ต่ำกว่าถนนคอนกรีต เกรงว่าเวลามีฝนตกน้ำจะระบายไม่ทัน
จนทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ดังนั้น จึงได้เสนอขอให้มีการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำป้องกัน
น้ำท่วมขังบริเวณอาคารสำนักงานดังกล่าว 
 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ได้อภิปรายว่างบประมาณรายจ่ายก็ได้ผ่านมาเพียงแค่สี่เดือน ทำไมไม่กันงบประมาณใน
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ส่วนที่จะโอนไว้ก่อนเพราะอาจจะมีการใช้งบประมาณในส่วนนี้ ให้เข้าฤดูฝนก่อนแล้วจึงขอโอนเพื่อ 

ดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก่อน 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้แสดงความคิดเห็นว่าในการดำเนินการในบางเรื่องก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เมื่อ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) มีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ช่วยกัน ร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากก็เป็น

สถานที่ราชการไว้คอยบริการพ่ีน้องประชาชนเช่นกัน เมื่อได้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้แล้วก็จะ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนเป็นการด่วนต่อไป 

 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ได้ชี้แจงว่าในส่วนของของโครงการที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ก็ผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้วและ 
(ผอ.กองช่าง) จะทยอยดำเนินการ สำหรับกรณีซ่อมแซมถนนที่ชำรุดก็ได้ประมาณการเรียบร้อยและได้เสนอตาม

ขั้นตอนไปแล้ว 
 

นายบุญแสง  พรนิคม  - ในการขอโอนงบประมาณนั้นก็เห็นว่าให้โอนได้ แต่ขอให้ดำเนินการแต่ละโครงกาท่ีได้ตั้ง 
(สมาชิกสภา เขต 1) งบประมาณไว้แล้วก่อน ทั้งนี้ เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน 

/นายก.... 
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นายกเทศมนตรี  - ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าโครงการแต่ละโครงการที่พ่ีน้องประชาชนได้เสนอมานั้น ก็ได้จัดสรร

งบประมาณให้โดยตลอด เมื่อเห็นว่ามีปัญหาก็ขอให้ช่วยกันแก้ไข ทั้งนี้ก็เพ่ือพ่ีน้องประชาชนและให้
เกิดความสามัคคต่ีอกัน 

 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และให้ที่ประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควร ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้
ดำเนินการโอนงบประมาณตามท่ีนายกได้นำเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้โอนงบประมาณ ด้วยมติจำนวน  3  เสียง 
  2. ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ   ด้วยมติจำนวน  8  เสียง 
  3. ประธานงดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 

 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปในการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี 2562 และกล่าว
ขอบคุณผู้ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน    ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒  คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน    10 คน 
 

(ลงชื่อ)…..…ฉลาด  บุญสะอาด…….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง............ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)..........สุภาษี  ไกรวิเชษฐ์..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   ไกรวิเชษฐ์) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)...........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญแสง   พรนิคม) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 
 
(ลงชื่อ)........ประเสริฐ  ตลับเงิน............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายประเสริฐ  ตลับเงิน) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 


